

KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM (1943 - 2023)

Cuộc đấu tranh bền bỉ và quyết liệt trên mặt trận văn hóa

Năm 1943, trong cao trào "đánh Pháp, đuổi Nhật", dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo ra đời như ngọn đuốc soi đường cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đồng lòng, hợp sức đến với cách mạng, là những người lính đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Sau 80 năm, trên mặt trận không tiếng súng, cuộc đấu tranh vẫn bền bỉ và quyết liệt, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Qua đó đóng góp công sức, trí tuệ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.



Hội thi xe tuyên truyền lưu động với những thông điệp góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em.

Đông lòng diệt giặc đói, nâng cao dân trí

Ánh sáng cách mạng soi rọi vào quê lúa Thái Bình càng làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm. Trong giai đoạn gian khổ và ác liệt, nhiệm vụ chống giặc đói được coi ngang với nhiệm vụ chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Nhờ quyết tâm hướng tới nền văn hóa mới mà Đề cương về văn hóa Việt Nam đã đề ra, đồng

thời thực hiện lời kêu gọi chống nạn thất học của Bác Hồ, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thái Bình đã ra sức học tập, diệt giặc đói, xóa nạn mù chữ. Nhờ vậy, nhiều chiến công về diệt giặc đói của Thái Bình đã được Bác Hồ biểu dương. Bác đã gửi thư khen 3 xã thanh toán nạn mù chữ đầu tiên là An Bài, Duyên Trang (Tiền Hưng), Nhâm Lang (Hưng Nhân). Tháng 8/1948, Bác gửi thư khen huyện Quỳnh Côi là huyện

thanh toán nạn mù chữ đầu tiên trong toàn quốc. Ngày 20/3/1949, Thái Bình được công nhận là 1 trong 2 tỉnh thanh toán nạn mù chữ đầu tiên trong toàn quốc, được vinh dự nhận Sổ vàng của Bác tặng thưởng. Từ nền tảng bình dân học vụ, qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, Thái Bình đã luôn vận dụng sáng tạo, hiệu quả phong trào học tập cộng đồng để nâng cao dân trí.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, trong các giai đoạn chiến tranh ác liệt và xây dựng, kiến thiết đất nước, lần lượt các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp như cải lương, chèo, ca múa kịch, Hội Văn học Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ra đời, đã trở thành những mái nhà chung - nơi tập hợp, định hướng, bồi dưỡng, phát triển đội

ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh. Bằng tài năng và sự sáng tạo của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật đã làm nổi bật lên những vấn đề của thời đại, làm lóe sáng những khát vọng lớn lao, vạch con đường xóa bỏ áp bức, bất công thông qua các hình tượng nghệ thuật đặc sắc, thổi thốc các tầng lớp nhân dân vươn tới lý tưởng cao đẹp, tiếp cận phương pháp hiện động cách mạng. Hình tượng, ngôn từ, giai điệu, hình khối, màu sắc... từ các tác phẩm thơ, văn xuôi, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu tác động vào tình cảm và cùng tạo nên niềm tin cách mạng trong quần chúng, thổi thốc các tầng lớp nhân dân ngưỡng mộ, học tập và làm theo những hình tượng cách mạng được xây dựng và diễn tả một cách sinh động.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với sự đồng lòng, góp sức của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã vận dụng sáng tạo, phù hợp đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt của Trung ương vào địa phương, từ đó đạt được nhiều thành tựu lớn trên các mặt trận chiến đấu và sản xuất, nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

"Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, văn minh vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu cấp thiết của cách mạng. Ngay từ khi mới giành được độc lập năm 1945 và trong suốt giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như thời hiện công cuộc đổi mới đất nước, việc đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu, tệ nạn mê tín

dị đoan, tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến trong xã hội đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng. Những năm qua, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp ở địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực nhận biết về các sản phẩm văn hóa độc hại cho các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã tham gia vạch trần những tư tưởng, quan điểm sai trái, những thói hư, tật xấu trong xã hội. Với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông hiện đại như internet, mạng xã hội, văn học nghệ thuật càng có sức lan tỏa rộng rãi, tác động mạnh mẽ đến việc củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của quần chúng trong sự nghiệp đổi mới.

Nỗ lực xây dựng đời sống văn minh, các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin từ tỉnh tới cơ sở tăng cường phản ánh những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại và công tác đấu tranh, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. Kịp thời đăng tải các tin, bài đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, góp phần hình thành thế trận vững vàng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Sự nghiệp đổi mới với những thành tựu đạt được

Đông chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Để gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, một mặt phải không ngừng chăm lo, xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp, mặt khác cần phải quyết tâm ngăn ngừa, phòng chống, đẩy lùi các tàn dư văn hóa lạc hậu, các sản phẩm "phi văn hóa", "phản văn hóa" (gọi chung là sản phẩm văn hóa xấu độc, nhất là trên không gian mạng). Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng tối đa những thành tựu của khoa học công nghệ để cố tình xuyên bá những sản phẩm văn hóa xấu độc, nhất là trên internet và mạng xã hội với nhiều chiêu thức tinh vi, làm cho một số người chỉ lo "cái tôi", lối sống thực dụng, để cao giá trị vật chất mà quên đạo nghĩa, quay lưng lại với truyền thống và những giá trị hiện hữu tốt đẹp của dân tộc ta. Vì vậy, cần đẩy mạnh và coi trọng hệ giá trị văn hóa Việt Nam và các tiêu chí phù hợp trong giai đoạn mới. Bảo đảm các sinh hoạt văn hóa và hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng phải hướng vào phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NSND Văn Mẫn, nguyên đội trưởng đội diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình



Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo đã có hàng trăm vở diễn, bài hát phục vụ sản xuất và chiến đấu với những lời ca hướng về miền Nam ruột thịt và cổ vũ tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Các nghệ sĩ đã về với từng thôn làng dùng lời ca, điệu múa động viên các chàng trai, cô gái lên đường ra trận chiến đấu bảo vệ quê hương. Không những thế, các nghệ sĩ của Nhà hát đã đi biểu diễn phục vụ nhiều đơn vị bộ đội tại các trận địa pháo, thậm chí tham gia biểu diễn tại chiến trường với tinh thần vô cùng hăng hái, không hề run sợ, mang tình cảm gần bó, trân trọng và đầm ấm giữa người văn công với chiến sĩ. Biểu diễn ở đâu các nghệ sĩ của Nhà hát cũng để lại những tình cảm, ấn tượng sâu sắc cho người xem.

đan xen là những khó khăn, thách thức mới hiện nay đang rất cần sự dẫn dắt, đóng góp của giới văn nghệ sĩ, trí thức trong công tác tư tưởng, văn hóa. Khi có nhận thức đúng, quyết tâm cao và hành động, sự phối hợp chặt chẽ

giữa các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhất định công tác tư tưởng, văn hóa sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

THANH HẰNG

Giải quyết việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội



Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Việt Trì Thái Bình (xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ).

Giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tối đa nội lực để phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về lao động, việc làm, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc thực thi các quy định về lĩnh vực này hiệu quả.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 5/4/2022 thực hiện chương trình hỗ trợ phục hồi, phát triển thị trường lao động

ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sở, ngành ở tỉnh tổ chức 2 hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động với 500 cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn 57 doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động; hướng dẫn 16 doanh nghiệp thực hiện các quy định về chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động. Phối hợp cùng ngành chức năng kiểm tra thông tin, nhu cầu

sử dụng lao động nước ngoài của 92 doanh nghiệp; trình UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động đối với 609 lao động nước ngoài của 138 lượt doanh nghiệp, cơ sở và đã cấp giấy phép lao động cho 490 lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 34.500 lao động có việc làm mới, đạt 100% kế hoạch, trong đó việc làm tại địa phương 24.950 người, đi làm việc ở tỉnh ngoài 6.500 người, đi làm việc ở nước ngoài 3.020 người.

Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường tần suất giao dịch việc làm và thực hiện đa dạng, linh hoạt hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động để họ lựa chọn nghề nghiệp, việc làm; tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; thực hiện kịp thời chính sách trợ cấp thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về chính sách lao động, việc làm; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động, thực hiện linh hoạt các hình thức kết nối lao động, việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động để phối hợp cùng nhau trong tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh mở rộng, hợp tác thị trường lao động nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tuyển chọn lao động của tỉnh cung ứng đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ việc làm đối với người lao động, đặc biệt là những lao động thuộc gia đình chính sách để họ có việc làm bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những tháng đầu năm 2023, tình hình lao động, việc làm của người lao động địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sau dịch Covid-19 và cạnh tranh thương mại của các nước lớn, đơn hàng sụt giảm tác động đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh

của một số doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động gặp khó khăn. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên gia công sản phẩm may mặc khó khăn trong việc tuyển lao động, khan hiếm lao động cục bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định thị trường lao động. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động đến người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về chính sách lao động, việc làm; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động, thực hiện linh hoạt các hình thức kết nối lao động, việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động để phối hợp cùng nhau trong tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh mở rộng, hợp tác thị trường lao động nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tuyển chọn lao động của tỉnh cung ứng đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ việc làm đối với người lao động, đặc biệt là những lao động thuộc gia đình chính sách để họ có việc làm bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

DUY TÙNG

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ông Vũ Trường Nam, Bí thư Đảng ủy xã Trung An (Vũ Thư)



Thực tiễn quy trình thu hồi đất có những khó khăn, tồn tại dẫn đến xảy ra khiếu kiện phức tạp do chưa có đầy đủ quy phạm pháp luật hoặc còn hạn chế về nhận thức pháp luật và sự phối hợp chưa đồng bộ trong hệ thống chính trị ở mỗi cấp. Bởi vậy, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất cần có quy định bảo đảm nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác và trách nhiệm giải trình, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, từng bước hạn chế khiếu kiện bức xúc, nhất là tránh xảy ra xung đột phức tạp. Cùng với đó, cần bổ sung quy phạm về sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương ngay từ khâu đầu tiên của quy trình thu hồi đất để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, việc kiểm đếm đất đai, nhà ở, cây cối, ao hồ... để định giá đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Ông Đoàn Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà)



Khoản 3, Điều 89 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: "Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quy nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở". Đối với quy định này, tôi đề nghị chỉ nên quy định bồi thường bằng đất ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở và đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở có nhà ở; đối với đất nông nghiệp thì nên quy định chỉ đến bù bằng tiền hoặc đất có cùng mục đích sử dụng (bỏ quy định bồi thường bằng đất khác đối với loại đất thu hồi là đất nông nghiệp). Đồng thời, mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) có quy định cụ thể về việc thu hồi những diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang để phục vụ tái sản xuất, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Ông Phạm Tất Thắng, xã Nam Trung (Tiền Hải)



Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong điều chỉnh các quan hệ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, do đó cần rà soát kỹ hơn để các quy định của Luật thực sự phù hợp với quy định của Hiến pháp, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả Điều 54 của Hiến pháp 2013. Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), giá đất là vấn đề quan trọng và phức tạp nhất hiện nay, cần được quy định chặt chẽ và thể hiện rõ hơn trong Luật với yêu cầu có cơ chế định giá đất theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm khách quan, chính xác. Đồng thời, cần làm rõ hơn địa vị pháp lý của chủ sở hữu đất đai, mối quan hệ giữa chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu...

NHÓM PHỎNG VẤN